



จดหมายข่าว บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 ถนนกาญจนวนิช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.0-7433-6637-8

ปีที่ 1 ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 16-30 กันยายน 2548

☸ ทุกห่วงหทัย มอบไว้ด้วยรัก ☸ “ ผศ.ไพบูลย์ ตรีน้อยวา ”

เมื่อ 36 ปีที่แล้ว หอสมุดวิทยาลัยครูสงขลาได้มีโอกาสต้อนรับอาจารย์บรรณารักษ์ ซึ่งจบการศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีเป็นครั้งแรก ท่านคือ ผศ.ไพบูลย์ ตรีน้อยวา ในปัจจุบัน ในขณะที่ท่านอาจารย์บรรณารักษ์ทางวิทยาลัยครูสงขลา มี 2 ท่าน คือ อาจารย์ วรณี เหล่าสุวรรณ (ถึงแก่กรรม) และ ผศ.ไพบูลย์ ตรีน้อยวา อาจารย์ทั้งสองท่านได้เป็นผู้บุกเบิกการเรียนการสอนในสาขาบรรณารักษศาสตร์ของวิทยาลัยครูสงขลา มาจนถึงปัจจุบัน

ในวัยเด็ก ผศ.ไพบูลย์ ตรีน้อยวา เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี อาจารย์จะระดับประถมศึกษาจาก โรงเรียน บัรรอดวิทยาคม อำเภอพระโขนง กรุงเทพฯ ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน อำนวยวิทย ะพระประแดง สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้น ในระดับอุดมศึกษา ผศ.ไพบูลย์ ตรีน้อยวา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จนจบระดับปศ.ต้น หลังจากนั้นได้สอบเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ได้ใช้ชีวิตนิสิตอยู่ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาถึง 4 ปี ในสมัยนั้นผู้ที่สอบเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยการศึกษาประสานมิตรตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 ได้ นับว่าเป็นคนเก่ง และจบปริญญาตรีในวิชาเอกภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาเอกที่บุคคลในวงการศึกษาอมรับว่ายอดเยี่ยมของวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ผศ.ไพบูลย์ ตรีน้อยวา ได้เริ่มศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะบรรณารักษศาสตร์ทันที เมื่อจบการศึกษาแล้วจึงได้รับการบรรจุเข้า รัราชการ ณ วิทยาลัยครูสงขลาในปี 2512

เมื่อรับราชการเป็นเวลานานพอสมควร จึงมีความคิดที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจึงสอบเข้าศึกษาต่อในสาขาบรรณารักษศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ภายหลังมีภาระทางครอบครัวจึงขอหยุดการศึกษา และได้ศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิตสาขากาการบริหารการศึกษา ณ มศว. สงขลา จนจบการศึกษาในปี 2537

ชีวิตครอบครัว ผศ.ไพบูลย์ ตรีน้อยวา ได้สมรสกับ ผศ.เจริญศรี (ทวีศิลป์) อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เมื่อ พ.ศ. 2513 มีบุตรชาย 2 คน คือ นายพงศธร ตรีน้อยวา และนายชิตชานน์ ตรีน้อยวา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านวิศวกรรมสื่อสารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันทำงานที่บริษัท ทีไอที (องค์การโทรศัพท์เดิม)

ในด้านตำแหน่งหน้าที่การงาน ท่านเคยดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และหัวหน้าหอสมุดวิทยาลัยครูสงขลา มาหลายสมัย ได้วางรากฐานการบริหารงานห้องสมุดไว้หลายด้าน เช่น ด้านงานธุรการ การลงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การควบคุมดูแลการดำเนินงานห้องสมุด จนเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าถ้าพูดถึงประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ดูตัวอย่างได้ที่ห้องสมุด

ผศ.ไพบูลย์ ตรีน้อยวา เป็นที่รักของผู้ร่วมงาน และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกคน เพราะบุคลิกภาพที่อบอุ่น นุ่มนวล จริงใจ ต่อผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา อาจารย์จะพูดน้อย ระวังคำพูดของตนเอง และปฏิเสธไม่เป็น ผศ.ไพบูลย์ ตรีน้อยวา จึงเป็นที่รักและเคารพของชาวสำนักวิทยบริการฯ แม้อาจารย์จะเกษียณอายุราชการในปี นี้ พวกเราชาวสำนักวิทยบริการฯ จะระลึกถึงท่านตลอดไป

โดย...สมศรี หวันชิตนายน

พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อเครื่องตรวจเช็คทางเข้า-ออก

จากการที่สำนักวิทยบริการฯ ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าใช้บริการแบบใช้บัตร ตรงทางเข้า-ออก เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548 ที่ผ่านมานั้น พบว่าผู้ให้บริการแสดงพฤติกรรมที่หลากหลายมาก เช่น นักศึกษาตื่นเต้นดีใจ หัวเราะ เมื่อใช้บัตรครั้งแรกแล้วผ่านได้ บ้างก็แสดงสีหน้าตื่นตระหนกตกใจ เมื่อใช้บัตรหลาย ๆ ครั้งแล้ว เครื่องก็ยังไม่ให้ผ่านแล้วหันไปมองเพื่อนที่ต่อคิวยาวเหยียด เจ้าหน้าที่ประจำโต๊ะเช็คต้องถูกไปสาธิตการใช้บัตรที่ถูกต้องแล้วให้นักศึกษาลองทำดูใหม่ ส่วนบัตรที่บาร์โค้ดชำรุดเครื่องจะไม่สามารถให้ผ่านได้เลย ต้องใช้บัตรที่ทางสำนักวิทยบริการฯ มีอยู่ จึงสามารถผ่านไปได้ เทอมนี้ทางสำนักวิทยบริการฯ จะอนุโลมให้เข้าได้ในกรณีบัตรที่ชำรุดเท่านั้น เทอมหน้านักศึกษาต้องมีบัตรผ่านเครื่องทุกคน

พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ถือเป็นสัญญาณของการตอบรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์เรา

โดย...บุญศรี บุญช่วย

ทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ



พอลแลน, สตีเฟน และลีไวน์, มาร์ค
กล้าเริ่มชีวิตใหม่ กล้าก้าวสู่อາชีฟที่สอง.
แปลจาก Second Acts : Creating the life
you Really want, Building the Career
you Truly Desire โดย วรรรณา วงษ์ฉัตร กรุงเทพฯ : 108
สกายฮอว์กอินเตอร์, 2547. (650.1 พ19ก)

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือในการเริ่มชีวิตใหม่ของคุณ เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้คือช่วยให้คุณลงมือทำในสิ่งที่เรียกว่า “อาชีฟที่สอง” ของคุณ “อาชีฟที่สอง” ในหนังสือเล่มนี้จะมีความหมายครอบคลุมความต้องการในการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเดิมไปสู่ชีวิตใหม่ เช่นต้องการเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว ต้องการเปลี่ยนงาน ต้องการสิ่งใหม่ที่เป็นตามที่ตนเองปรารถนา เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณกล้าที่จะก้าวสู่อชีฟใหม่ มีชีวิตในฝัน หรือมี “อาชีฟที่สอง” ที่ต้องการได้ด้วยตนเอง

โดย...รัชนี จีระกาญจน์

เสียงจากผู้ใช้บริการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องตรวจการเข้าใช้บริการ สำนักวิทยบริการฯ

- ☺ นายเมธากุล พลากุล เอกรัฐประศาสนศาสตร์ : “ทันสมัยดีมาก เมื่อครั้งแรกที่ใช้อาจจะไม่สะดวกแต่นาน ๆ ก็คงจะชินและสะดวกมากขึ้น บางเวลาที่เร่งรีบ เช่น เวลาเที่ยง – ป้ายโมง จะมีนักศึกษา มาใช้บริการจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้าบ้าง ”
- ☺ นางสาวนิตยา ชูทอง เอกชีวะฯ : “ทำให้นักศึกษาที่เข้าใช้บริการมีความเป็นระเบียบมากขึ้น ”
- ☺ นายอัจมิน แวเต็ง เอกเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมไฟฟ้า : “ทันสมัยครับ ”
- ☺ นางสาวสุภาวดี บิลหมาด เอกการศึกษาพิเศษ : “สามารถเช็คจำนวนผู้เข้าใช้บริการได้ ทำให้เกิดความล่าช้าและเสียเวลาบ้าง เพราะยังไม่ชินกับระบบใหม่ ”

โดย...จารึก คงขวัญ

<http://arc.skru.ac.th>

ที่ปรึกษา อาจารย์สุรัชย์ ฉายศิริพันธ์ กองบรรณาธิการ นางจารึก คงขวัญ, นางสาวรัชนี จีระกาญจน์, นางพรพิมล คงอินทร์, นางสาวบุญศรี บุญช่วย, นางสาวสมศรี หวันชิตินาย, นางสาวเพลิน จันทวงศ์, นายกอบศักดิ์ ณ นคร ฝ่ายพิมพ์ นางสาวสุภัทริศา ทอดทึง, นายสมโชค ณ ถลาด ฝ่ายพิสูจน์อักษร นางสาวปรีดาวรรณ ลินจรรยาศักดิ์, นางสาวอารีย์ ปูนย้ง ฝ่ายศิลป์ นายจักรินทร์ พรสิงห์, นางศรัญญา ยินดี ฝ่ายเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ นายจรุณ สังข์สวัสดิ์, นางบุญจิรา เผ่าชู

“ แหล่งวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี บริการมีมนุษยสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์ท้องถิ่น ”